

Số: 01 /HD-CCB-TG

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

HƯỚNG DẪN Công tác Dân vận năm 2024

Năm 2024 năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN nhiệm kỳ lần thứ VII(2022-2027), kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống hội CCBVN, năm tổ chức đại hội thi đua yêu nước trong các tổ chức hội, trong nước giá cả các mặt hàng tiêu dùng không ổn định. Tình hình thế giới có những biến động khó dự báo, chiến tranh cục bộ Nga-Ucraina, chiến dịch xung đột giữa nhóm chiến binh Hamas ở Dải Gaza với Israel có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng và an ninh lương thực của thế giới, những vấn đề trên có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống từng hộ gia đình hội viên CCB và nhân dân trong từng địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng sâu vùng xa.

Căn cứ tình hình nhiệm vụ, Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024. Thường trực Trung ương Hội triển khai nhiệm vụ công tác dân vận tập trung vào những vấn đề sau.

1. Công tác quán triệt và triển khai thực hiện.

Các cấp hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận*”; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tích cực phối hợp với các bộ, ngành tiên hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và CCB được hưởng trợ cấp theo Quyết định 188, 142 và CCB hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290, 62 và các quyền lợi CCB được hưởng theo Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam và Nghị định 150/NĐ-CP, Nghị định 157/NĐ-CP; và các Kết luận, Quyết định, Quy định, Chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và 13 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; ban hành Nghị quyết mới. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn hội, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

khóa XI ban hành quy định về việc MTTQ VN, các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức hội và cá nhân trong toàn Hội theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số: 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, Quy định số: 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của “Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Hội CCB Việt Nam” và đội ngũ cộng tác viên trong toàn Hội, đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin dư luận cho Thường trực BCH các cấp Hội, phản ánh kịp thời Dư luận xã hội, phục vụ cho công tác chính trị tư tưởng.

- Bám sát Kế hoạch của các tỉnh, thành ủy xác định nội dung tham gia Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ban hành quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng CCB, nhất là các địa bàn dân tộc, tôn giáo phức tạp, nơi dễ phát sinh các điểm nóng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững trận địa tư tưởng toàn Hội. Tổ chức tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chủ trương đường lối, chính sách pháp luật cho cán bộ, hội viên theo quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024. Trọng tâm là: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 65 năm truyền thống Đường Hồ Chí Minh; 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Giải phóng Thủ đô; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam.

- Chủ động nghiên cứu nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của hội, các Chương trình, phong trào thi đua của nhà nước, dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, phong trào BVANTQ, phòng, chống các loại tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng, tập huấn nhân rộng các mô hình, điển hình đồng thời phổ biến rộng rãi trong các cấp hội và hội viên nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, sự hiểu biết của hội viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương

và của hội nhất là những địa bàn nhạy cảm về an ninh trật tự, địa bàn có quy hoạch sử dụng đất đai, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, du lịch, địa bàn có đông hội viên là người đồng bào dân tộc và hội viên có tôn giáo sinh sống. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh về ANTT góp phần giữ vững sự ổn định về ANCT-TTATXH, an sinh xã hội tại địa phương.

- Quản lý nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng hội viên và nhân dân trong địa bàn, tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội và các cấp Hội chủ động tiến hành tốt công tác tư tưởng, dự báo sớm, kịp thời định hướng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác trong phòng, chống “Diễn biến hoà bình” và tự diễn biến, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức cho các cấp Hội và hội viên tham gia giám sát, góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước thềm đại hội nhiệm kỳ các cấp ở những địa bàn nhạy cảm, phức tạp cán bộ hội cần nắm vững tình hình dư luận của hội viên, của nhân dân phân tích đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch giải quyết ổn định dư luận, tạo sự đồng thuận cao. Nâng cao chất lượng xây dựng và củng cố các tổ chức Hội cũng như xây dựng cơ sở chính trị; chính quyền và các đoàn thể chính trị tại địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217&218 về giám sát, phản biện xã hội; duy trì tốt các hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ, tích cực tham gia thực hiện công tác vận động hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ở các cấp hội.

- Phát huy quyền làm chủ trong mọi hoạt động của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ cùng cấp thực hiện tốt Quyết định số 217 và 218 của Bộ chính trị về MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát phản biện xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư.

- Tăng cường nắm tình hình tư tưởng của hội viên, chủ động nắm bắt tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng về phương pháp, giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm, “bức xúc”, những vụ việc mất dân chủ ở cơ sở và phối hợp xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu lợi dụng dân chủ, tôn giáo, dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Không để xảy ra “Điểm nóng” đơn thư, khiếu kiện vượt cấp kéo dài trong tổ chức hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng các tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ANTT, nhất là ở cơ sở làm tiền đề cho phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương trong cả nước.

- Thực hiện nề nếp công tác tiếp công dân, tích cực tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh có đơn yêu cầu; Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan về việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho CCB và hội viên Hội CCB theo quy định của Nghị định số: 77/2008/NĐ-CP và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc phát hiện có oan sai.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị sơ kết – tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện nhân rộng các điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

- Các cấp hội thường xuyên vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia - phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy ước, hương ước; xây dựng nếp sống mới trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống, việc cưới, việc tang, các lễ nghi dân gian; kiên quyết đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu; mê tín dị đoan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. tiếp tục tham mưu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong Hội CCB Việt Nam.

4. Tích cực tham gia công tác vận động hội viên và nhân dân trên địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số và hội viên, đồng bào có tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như những quy định của địa phương.

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân; tình hình dân tộc, tôn giáo; đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ hội viên và nhân dân, kịp thời báo cáo cấp hội cấp trên đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp giải quyết, tích cực phân công cán bộ, hội viên tham gia trực tiếp các tổ vận động, hòa giải, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, góp phần xây dựng các tổ chức hội ở cơ sở, cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

- Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo trên các địa bàn nhạy cảm, phức tạp các cấp hội cần nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của hội viên; cán bộ hội thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với già làng, trưởng bản, người tiêu biểu có uy tín, các chức sắc tôn giáo; khi có tình huống phức tạp nảy sinh vận động họ cùng tham gia công tác tuyên truyền, vận động. Ở những địa bàn có đông hội viên tham gia tôn giáo, bám sát Kế hoạch của cấp ủy cùng cấp, tổ chức tốt các hoạt động về xây dựng cốt cán trong tôn giáo.

5. Thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” gắn với “Dân vận khéo” trong thực hiện các chính sách góp phần an sinh xã hội.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thi đua cả trước, trong và sau đại hội thi đua yêu nước của các cấp hội cũng như dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội NDVN.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào hành động cách mạng, nhất là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình mới về công tác dân vận để tuyên truyền, nhân rộng; thực hiện khen thưởng theo quy định, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiên hành có hiệu quả các hoạt động tri ân đối với người có công với cách mạng, các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, khắc phục khó khăn về nhà ở, thiên tai, hoạn nạn, phân đấu hội viên CCB có cuộc sống ổn định, bền vững. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp lễ, tết, ngày truyền thống, tích cực tư vấn, giúp đỡ đối với CCB về chính sách, chế độ theo Pháp lệnh người có công sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Ban chỉ đạo Quốc gia 515 về thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; các cấp hội động viên hội viên tích cực tham gia cung cấp thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo địa phương.

- Chủ động nghiên cứu nắm bắt những vấn đề còn bất cập về chế độ chính sách liên quan đến Cựu chiến binh, người có công với cách mạng, tham mưu, đề xuất với Nhà nước, Bộ, ngành chức năng sửa đổi, bổ sung; phổ biến, quán triệt cho hội viên những chủ trương, chính sách mới liên quan đến quyền lợi của Cựu chiến binh.

- Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện để chỉ đạo thống nhất biên chế cơ quan Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện bảo đảm công tác chỉ đạo và kiểm tra, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn.

- Tiếp tục làm tham mưu cho TW Hội chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Thực hiện Chương trình hành động số 133 và Kết luận 116 của Đảng đoàn Hội CCBVN.

- Tham mưu, chỉ đạo công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho CCB, hạn chế tái nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng vừa bị thiên tai, bão lũ, sạt lở đất.... Vận động hội viên tích cực SXKD, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia từ thiện xã hội. Tập trung huy động mọi nguồn lực, nguồn tự đóng góp trong các chi Hội, Hội CCB các cấp, các tổ chức, nhà hảo tâm để xóa nhà dột nát, nhà tạm cho CCB và gia đình chính sách.

- Bám sát các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua lòng ghép phong trào “ CCB gương mẫu” với phong trào “ dân vận khéo” tích cực tham gia các Chương trình, các Cuộc vận động, các Phong trào của Trung ương và địa phương trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là phong trào "CCB chung sức xây dựng nông thôn mới", tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình "Giảm nghèo nhanh, bền vững", xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa.

- Vận động thu hút các doanh nhân CCB trên địa bàn làm nòng cốt trong hướng dẫn, hỗ trợ các biện pháp làm kinh tế, hỗ trợ vốn cho hội viên nghèo; tổ chức các hoạt động thiết thực giúp các gia đình hội viên nghèo giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

6. Công tác phối hợp tiến hành công tác dân vận.

- Chỉ đạo các cấp hội ở cơ sở rà soát, bổ xung nội dung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, nội dung, chương trình hoạt động; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; duy trì chế độ sinh hoạt, hoạt động thường xuyên trong công tác phối hợp; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng.

- Phối hợp với ban công tác mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Dân vận khéo".v.v... Vận động hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị tại địa phương, tổ chức tốt các đợt tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hiến đất, hiến vườn, tham gia góp công, góp của vào xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, kinh doanh; cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tường, dậu, nhà ở, công trình vệ sinh, vườn, ao, chuồng... bảo đảm môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Phối hợp với cơ quan quân sự và các đơn vị đóng quân trên địa bàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số :1585/CTr-PHHD ngày 23 tháng 9 năm 2022 giai đoạn 2022-2027 giữa Hội CCBVN và Quân đội NDVN. Năm 2024 cần phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội CCB, cơ quan Quân sự, Đoàn thanh niên và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 80 năm ngày thành lập Quân đội NDVN trong các tầng lớp nhân dân nói chung; thanh thiếu niên và các trường học phổ thông nói riêng.

Các cấp hội thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động chung thiết thực, nhất là thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, tuyên truyền truyền thống cách mạng

cho thể hệ trẻ trong quân đội, xây dựng hội CCB các cấp và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Hội CCBVN với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

7. Hoạt động đối ngoại nhân dân

Phát huy trách nhiệm của nước thành viên, tăng cường các hoạt động kết nối, giao lưu, hợp tác trong VECONAC nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Hội CCBVN trong Liên đoàn, qua đó tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương với hội Cựu chiến binh các nước thành viên VECONAC; cử đoàn tham gia Hội nghị Nhóm làm việc VECONAC lần thứ 5, Hội nghị Ban chấp hành VECONAC lần thứ 36 và Đại hội VECONAC lần thứ 23 tại Xinh-ga-po. Chỉ đạo chặt chẽ Hội CCB các tỉnh, thành, Khối 487, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Campuchia và Trung Quốc, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư.

8. Công tác tập hợp Cựu quân nhân tạo nguồn phát triển hội viên.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ công tác tập hợp Cựu quân nhân, duy trì giữ vững sự ổn định về tổ chức các câu lạc bộ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ Cựu quân nhân tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo CQN có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt theo các nội dung, chương trình câu lạc bộ đề ra; phối hợp nắm số quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trong đợt ra quân để tuyên truyền, vận động CQN tham gia vào các câu lạc bộ và nắm tiêu chuẩn, đối tượng để xác định nguồn kết nạp vào Hội đảm bảo đúng nguyên tắc có chất lượng.

Ngoài những vấn đề trên đề nghị các tỉnh, thành, Hiệp hội doanh nhân CCB, khối 487 bám sát Chương trình, Kế hoạch, nội dung chỉ đạo công tác năm 2024 của cấp ủy và ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, của các bộ, ngành xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận ở các cấp hội sát thực và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW
- Đảng ủy khối các cơ quan TW
- Thường trực TW hội
- 63 tỉnh, thành, hội doanh nhân CCBVN, khối 487(để thực hiện)
- Lưu : VT,TG. 71b(P)

**KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Khuất Việt Dũng

LỊCH MỘT SỐ TRỌNG TÂM

TT	Nội dung	Thời gian	Phụ trách
01	- Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận năm 2024.	Tháng 01-12/2024	Ban Tuyên giáo TW Hội, các tỉnh, thành Hội
02	- Phối hợp với Ban dân vận TW phục vụ Bộ chính trị, Ban Bí thư Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/TW ngày 8/01/2002 của Bộ chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCBVN trong giai đoạn cách mạng mới.	Quý I/2024	Cơ quan TW hội
03	- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. - Dự kiến Phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, PCMT, mua bán người tại tỉnh hội Đồng Tháp.	T3,4/2024 T5/2024	-Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo và các tỉnh, thành hội liên quan -Ban Tuyên giáo. Tỉnh hội Đồng Tháp
04	Sơ kết báo cáo các mặt công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024	6/2024	Ban Tuyên giáo và các tỉnh, thành hội
05	- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, học sinh các trường học kỷ niệm 70 năm chiến thắng ĐBP, 70 năm ngày giải phóng Thủ Đô, 80 năm ngày thành lập Quân đội NDVN	T3+4;T11+12/2024	Các cấp hội
06	Tham gia các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Dân vận TW, Ban Chỉ đạo TW các Chương trình	01-12/2024	Thành viên các Ban chỉ đạo TW+ Chuyên viên giúp việc
07	Tổng kết các mặt công tác dân vận năm 2024.	11/2024	Ban Tuyên giáo + các tỉnh, thành hội